



ประกาศสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)  
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ สศท. ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกประเภท ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย จึงกำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนของ สศท. ต้องไม่รับและไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในก่อนปฏิบัติหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๒. เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนของ สศท. ต้องไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๓. เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนของ สศท. ต้องระมัดระวังการแสดงท่าทีในการปฏิเสธที่จะไม่ทำให้ ผู้ให้เสียความรู้สึกหรือเสียความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใดๆ โดยชี้แจงนโยบายให้มีความเข้าใจและเห็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของสถาบันที่จะเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี หรือการแสดงการต้อนรับในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดีหรืออวยพรโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการใช้ของขวัญและของกำนัล

๕. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยา หรือตามปกติประเพณีนิยม ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภาวี โพธิ์ยี่)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย